

ข้าราชการกรมประมงคนแรกที ไปเป็นทูตเกษตร



ทูตเกษตรของไทยได้จัดตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยปัจจุบันทูตเกษตรมีทั้งหมด ๗ ประเทศ คือ อิตาลี สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนและ เบลเยียม นับตั้งแต่มี

ทูตเกษตรมาเจ้าหน้าที่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คัดเลือกไปดำรงตำแหน่งดังกล่าวในระยะแรกๆ เป็นเจ้าหน้าที่จากกองเกษตรต่างประเทศ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อมาก็มีข้าราชการที่ไปจากกรมและหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกเหนือจากกองเกษตรต่างประเทศ ได้มีโอกาสไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว แต่ก็ยังไม่เคยปรากฏเลยว่าข้าราชการของกรมประมงจะได้รับการคัดเลือกไปดำรงตำแหน่งที่ว่านี้ จนกระทั่ง วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ **น.ส.ศิริลักษณ์ สุวรรณรังษี** นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ๘ ว. กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เป็นข้าราชการกรมประมงคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งทูตเกษตรที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

น.ส.ศิริลักษณ์ สุวรรณรังษี เป็นชาวกรุงเทพฯ เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๑ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ประมง) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร และ ปริญญาโทจากประเทศแคนาดา ด้าน Post Harvest Fisheries สาขา Fish Processing and Quality Control โดยได้รับทุนจากรัฐบาลแคนาดา นอกจากนี้ระหว่างการปฏิบัติราชการยังได้เข้ารับการอบรม ดูงาน และ ประชุมในต่างประเทศมากมาย



น.ส.ศิริลักษณ์ เข้ารับราชการในกรมประมง เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๓ ในตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ๓ งานแปรรูปสัตว์น้ำ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ และได้เติบโตในสายงานเป็นลำดับ ในระหว่างที่ยังอยู่กับกรมประมงนี้ น.ส.ศิริลักษณ์ ได้รับการคัดเลือกให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศหลายครั้ง เป็นต้นว่า ในปี พ.ศ.๒๕๓๑ ไปปฏิบัติงานให้กับ INFOFISH ที่ประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา ๑๑ เดือน ระหว่างปี ๒๕๔๔ - ๔๕ ได้ไปปฏิบัติงาน ประเทศแคนาดา เป็นเวลา ๑ ปี รวมทั้งปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง ต้นปี ๒๕๔๖ ก็ได้ไปปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ณ ประเทศแคนาดาอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลา ประมาณ ๓ เดือน

น.ส.ศิริลักษณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการระดับ ๘ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๒ ในตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ๘ ว.ฝ่ายตรวจรับรองคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ และดำรงตำแหน่งดังกล่าวจนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งไปเป็นทูตเกษตรดังกล่าว น.ส.ศิริลักษณ์ เป็นผู้ที่มีความรู้และชำนาญเกี่ยวกับการตรวจรับรองคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอย่างยิ่ง รวมทั้งได้มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการกุ้งกุลาดำในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ